



สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
 เลขที่รับ 280
 วันที่ 15 ก.พ. 2566
 เวลา 13.27

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๕๓๘

ถึง สำนักงานศึกษาธิการภาค (ภาค ๑ - ๑๘) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
 สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่ม/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
 กลุ่มและศูนย์ในสังกัดสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 เลขที่รับ 002
 วันที่ 15 ก.พ. 2566
 เวลา 14.21

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
 ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๙๑ ตำแหน่ง มาเพื่อแจ้งให้
 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสามารถ Download ประกาศรับสมัครฯ และเอกสารต่างๆ
 ได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวประกาศ" และ www.ops.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวประกาศ"

เรียน ผอ.ท.๑

ร.ร. ปวดสมพงษ์ ๖๖๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ดิฉันแจ้งว่า ร.ร. เพื่อเตรียมตัวให้
 ดิฉันได้แจ้ง ร.ร. พลเรือนสามัญ
 เพื่อไปสอบ/ปวดสมพงษ์
 ๑๖ ก.พ. ๖๖



สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๓๔๕

(นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

Am.
 11/02/2023

(นายโชคชัย พรหมมาก)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค ๙

(ตัวอย่าง) บัญชีลงชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท..... ระดับ.....

ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่.....

สังกัด

ตามประกาศรับสมัครของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

ที่	ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ลายมือชื่อ	วันที่ยื่น ใบสมัคร	เอกสาร/หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร				หมายเลขโทรศัพท์
				ใบสมัคร	คำชี้แจง การขอรับ เกอูล (ถ้ามี)	แบบการเสนอ ผลงาน (ตัวอย่างที่ 1)	ข้อเสนอ แนวความคิดฯ (ตัวอย่างที่ 2)	
1	ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด							
2	ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด							
3	ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด							
4	ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด							



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในประกาศนี้ “การย้าย” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทเดิม และระดับตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่ว่าง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๙๑ ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

๒. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย

๒.๑ ตำแหน่งประเภททั่วไป มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

/๑.๒ ตำแหน่ง...

๒.๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว

๔. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ผู้ขอย้ายจะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณสมบัติของบุคคล สำหรับการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

คุณวุฒิ	ระดับ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า		๖ ปี	๑๐ ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๕ ปี)*		๕ ปี	๙ ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๖ ปี)*		๔ ปี	๘ ปี
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า		๔ ปี	๘ ปี
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรืออุฒิปัตร์ หรือหนังสืออนุมัติบัตร		๒ ปี	๖ ปี

* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี) และคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

กรณีต้องพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณสมบัติของบุคคลไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ ก็อาจพิจารณานำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น หรือตำแหน่งอย่างอื่นตามที่ ก.พ. กำหนดมานับเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันได้

(๑) กรณีที่เป็นกรณีนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง และคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่จะนำมานับนั้น ต้องเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

(๒) กรณีที่เป็นกรณีนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานของตำแหน่งประเภททั่วไป ให้พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นำมานับ

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล จะต้องมีความสัมพันธ์กับราชการแทน/ราชการในตำแหน่ง หรือคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย

๕. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

๖. ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗. ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย

อนึ่ง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖) และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกฯ

๓. กำหนดการและวิธีการสมัคร

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวประกาศ" และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารตามที่กำหนด โดยมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง ๑ ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ณ สถานที่รับสมัคร ดังนี้

๑. ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจำหรือช่วยราชการประจำในส่วนกลาง รวมทั้งข้าราชการในสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยื่นใบสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจำหรือช่วยราชการประจำในสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยื่นใบสมัครที่สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ๆ และเมื่อครบกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖) แล้ว ขอให้หน่วยงานที่มีผู้ยื่นเอกสารการสมัคร จัดส่งบัญชีลงชื่อผู้สมัครและเอกสารการสมัครดังกล่าวไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก

ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นเอกสารการสมัครจำนวนทั้งสิ้น ๖ เล่ม โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ ๑ เล่ม และสำเนา จำนวน ๕ เล่ม (ถ่ายจากต้นฉบับ) ประกอบด้วย

๔.๑ ใบสมัครตามใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑) ตำแหน่งประเภททั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓

๔.๒ สำเนาสมุดประวัติหรือสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ซึ่งรับรองความถูกต้องเรียบร้อย

๔.๓ คำชี้แจงการขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่ขอประเมินตามแบบคำชี้แจงการขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๔ (เฉพาะกรณีที่ต้องขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่อง) โดยจะต้องมีคำสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง หรือคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๕ แนบมาประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๔ ตัวอย่างรูปแบบการติดสลิปรูปเล่มเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๖

/๕. เกณฑ์...

๕. เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบและน้ำหนักคะแนนการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการย้าย ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ตำแหน่งประเภททั่วไป พิจารณาจากข้อมูลบุคคล ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

๒. ตำแหน่งประเภทวิชาการ พิจารณาจากข้อมูลบุคคล ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ผลงานที่เป็น ผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานของตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอรุณพล สังขวาที)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ร.น.	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑	๑๕๕๑	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๒	๑๕๕๖	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓	๑๕๕๗	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔	๑๕๕๘	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๕	๑๕๗๒	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ)
๖	๑๕๘๐	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ)
๗	๑๕๘๔	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ)
๘	๑๖๗๐	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ)
๙	๑๕๘๖	นักประชาสัมพันธ์	ชำนาญการพิเศษ	สำนักอำนวยการ (กลุ่มสารสนเทศ)
๑๐	๑๖๐๑	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการพิเศษ	สำนักอำนวยการ (ศูนย์บริการประชาชน)
๑๑	๑๖๑๓	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานกลาง)
๑๒	๑๖๑๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานกลาง)
๑๓	๑๗๐๐	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์)
๑๔	๑๗๒๔	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์)
๑๕	๑๗๒๘	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์)
๑๖	๑๗๓๔	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์)
๑๗	๑๗๔๙	เจ้าพนักงานพัสดุ	อาวุโส	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์)
๑๘	๑๗๕๐	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์)
๑๙	๑๗๕๘	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์)
๒๐	๑๖๔๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักอำนวยการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
๒๑	๑๗๖๕	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒	๑๗๗๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓	๑๗๗๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๔	๑๘๐๔	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๕	๑๘๐๙	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๖	๑๘๒๔	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๒๗	๑๘๓๕	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๒๘	๑๘๔๕	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๒๙	๑๘๔๙	บรรณารักษ์	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๓๐	๑๘๘๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๓๑	๑๘๘๔	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๓๒	๑๙๐๐	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๓๓	๑๙๑๒	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๓๔	๑๙๒๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๓๕	๑๙๖๔	นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
๓๖	๑๙๗๓	นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
๓๗	๑๙๙๔	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
๓๘	๑๙๙๕	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
๓๙	๒๐๑๖	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
๔๐	๒๔๓๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักนิติการ
๔๑	๒๔๓๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักนิติการ
๔๒	๒๔๕๑	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักนิติการ
๔๓	๒๔๕๖	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักนิติการ
๔๔	๒๔๕๒	นิติกร	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักนิติการ
๔๕	๒๓๓๒	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔๖	๒๓๖๒	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔๗	๒๓๕๖	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔๘	๒๓๕๙	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔๙	๒๓๗๒	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๕๐	๒๔๙๒	นักจัดการงานทั่วไป (ผอ.กลุ่มอำนวยการ)	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ลพบุรี)
๕๑	๒๔๙๘	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ลพบุรี)
๕๒	๒๕๐๒	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ลพบุรี)
๕๓	๒๕๑๐	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ลพบุรี)
๕๔	๒๕๓๑	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)
๕๕	๒๕๒๕	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)
๕๖	๒๕๓๗	นิติกร	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)
๕๗	๒๕๓๙	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)
๕๘	๒๕๔๖	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)
๕๙	๒๕๕๐	นักจัดการงานทั่วไป (ผอ.กลุ่มอำนวยการ)	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ (ราชบุรี)
๖๐	๒๕๕๓	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ (ราชบุรี)
๖๑	๒๕๘๑	นักวิชาการพิเศษ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ (สมุทรสงคราม)
๖๒	๒๖๑๓	นักวิชาการศึกษา (ผอ.ยุทธศาสตร์การศึกษา)	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ (นครศรีธรรมราช)
๖๓	๒๖๑๙	นักทรัพยากรบุคคล (ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ (นครศรีธรรมราช)



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๖๔	๒๖๒๓	นิติกร	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ (นครศรีธรรมราช)
๖๕	๒๖๑๑	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ (นครศรีธรรมราช)
๖๖	๒๖๖๑	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (ภูเก็ต)
๖๗	๒๖๕๒	นิติกร	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (ภูเก็ต)
๖๘	๒๖๕๓	นิติกร	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (ภูเก็ต)
๖๙	๒๖๔๑	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (ภูเก็ต)
๗๐	๒๖๗๐	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (ยะลา)
๗๑	๒๖๗๘	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (ยะลา)
๗๒	๒๗๑๘	นักวิชาการศึกษา (ผอ.กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล)	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ชลบุรี)
๗๓	๒๗๑๓	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ชลบุรี)
๗๔	๒๗๑๖	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ชลบุรี)
๗๕	๒๗๒๑	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ชลบุรี)
๗๖	๒๗๒๘	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ฉะเชิงเทรา)
๗๗	๒๗๕๔	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี)
๗๘	๒๗๗๒	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี)
๗๙	๒๗๙๘	นิติกร	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (สกลนคร)
๘๐	๒๘๒๕	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ (ขอนแก่น)
๘๑	๒๘๘๓	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ (อุบลราชธานี)
๘๒	๒๙๐๓	นักวิชาการศึกษา (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา)	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)
๘๓	๒๙๐๔	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)
๘๔	๒๙๒๕	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)
๘๕	๒๙๗๒	นิติกร	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก)
๘๖	๒๙๖๓	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก)
๘๗	๒๙๕๖	นักจัดการงานทั่วไป (ผอ.กลุ่มอำนวยการ)	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก)
๘๘	๒๙๖๗	นักทรัพยากรบุคคล (ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก)
๘๙	๒๙๘๘	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์)
๙๐	๒๙๘๙	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์)
๙๑	๒๙๙๑	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์)

